

LOST
NAWALA



Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin sa isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Ang mawala sa isang gubat kasama ang mga gutom na hayop at nakamamatay na ahas ay pinaka nakakatakot. Ang mawala sa isang disyerto kung saan walang tubig, walang kalsada, at walang gabay, ay hahantong sa kamatayan. Ang mawala sa mataas na dagat nang walang isang kompas, walang pagkain at tubig, walang mga layag o lakas na mekanikal, nang walang proteksyon mula sa init o malamig, ay mapanganib. Ang mawala sa matataas na bundok na natatakpan ng niyebe at yelo, ay tiyak na kamatayan. Ngunit ang pinakamalala sa lahat ay mawawala sa isang mundo ng kasalanan at pagkasira, sapagkat humahantong ito sa pagkasira sa espiritu,

kamatayan at impiyerno. Ang salmista ay sumulat ng "Ako ay naligaw tulad ng isang nawawalang tupa" Mga Awit119: 176. Ang tupa ay kailangang magkaroon ng pastol o baka mabiktima sila ng gutom na mga leon, oso o lobo. Kailangan nila ng totoong pastol tulad ni David, na pumatay sa leon at oso. Handa siyang mawala ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kailangan natin si Jesus, ang tanging mapagkakatiwalaan at totoong pastol na nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin, at dinadala tayo sa mga berdeng pastulan at sa tahimik na tubig. Sinabi ni Jesus, "Ako ang Mabuting Pastol, at kilala ang Aking mga tupa at kilala nila ako." Juan 10:14.

Hindi sapat para sa mga tupa na magkaroon ng isang pastol. Ang pastol ay dapat na isang tunay na pastol. Sinabi ng Diyos kay Jeremias, "Ang aking bayan ay nawala na mga tupa, ang kanilang mga pastol ay pinaligaw sila." Jeremias 50: 6. Huwag sundin ang matuwid na mga pastol, na bulag na pinuno ng bulag. Sundin si Hesus na dumating upang hanapin at i-save ang mga nawala. Siya ay patuloy na tumingin para sa at upang makatipid sa mga nawawala. Siya ay magpapatuloy sa paghahanap, hanggang sa matagpuan Niya sila.

Maraming taon na ang nakakalipas nakilala ko ang dalawang mangangaso sa South West Africa, na sa isang pagkakataon ay nawala sa Kalahari Desert. Naglakbay sila sa disyerto kasama ang kanilang mga asawa at anak sa isang bagon na iginuhit ng mga asno. Pagdating sa isang bundok ay itinayo nila ang kanilang mga tolda. Isang araw ang dalawang lalaki, na lumabas na sa pangangaso para sa laro, ay nakakita ng mga bakas ng isang kawan ng antelope. Sinundan nila ito at dinala ng palalim nang papasok sa disyerto. Patungo sa gabi ang unang mangangaso ay nakita ang antelope, kinunan ang isang

pares ng mga ito, at pagkatapos ay nagpunta upang hanapin ang kanyang kasama, ngunit hindi matagumpay. Ang iba pang mangangaso, nang hindi sinasabi sa kanyang kasama, ay sumunod sa isa pang mang-agaw na inaasahan niya, ay hahantong sa parehong kawan.

Habang ang unang mangangaso ay nagpatuloy sa paghahanap para sa kanyang kaibigan, lumubog ang kadiliman, at nawala lahat siya ng direksyon. Naglakad siya sa mas malaking bahagi ng gabi, inaasahan na makita niya ang apoy ng kampo na magdadala sa kanya sa kaligtasan. Patuloy siyang naglalakad ng dalawa at kalahating araw, hanggang sa lumubog siya ng tuluyan ng pagod, nawala at madaig ng uhaw. Namamaga ang kanyang dila at dumudugo at nakasabit sa kanyang bibig. Nawala siya at namamatay sa uhaw sa mainit na disyerto na buhangin. Nakahiga sa namamatay na kalagayang ito ay humingi siya ng tulong sa Diyos. Hindi siya nakapagsalita ng maririnig na salita ng pagdarasal ngunit ang Diyos, na nakikita ang puso ng tao, ay narinig ang kanyang hiyaw. Biglang nakita ng namamatay na mangangaso sa di kalayuan ang isang krus, at mula sa krus ay dumating ang isang malakas na sigaw, "Nauuhaw ako!" Alam niyang ang sigaw ni Hesus. Dumaan ito sa kanyang buong pagkatao na parang isang nakapagpapalakas na kapangyarihang nagbibigay ng buhay. Nawala ang kanyang pagkauhaw nang mapagtanto niya na si Hesus, ang Anak ng Diyos, ay nagdusa kapalit niya sa krus ng Kalbaryo. 1 Samuel 16:17, Juan 19:28.

Tumayo siya ng perpektong na-refresh, lahat ng pagod at pagod na iniwan siya. Pinasalamatan niya ang Diyos na si Hesus ay nagdusa kapalit niya, upang siya ay mai-refresh at mabuhay muli. Nagpasalamat siya sa Diyos nang buong puso sa pakikipagkita sa kanya sa napakagandang

paraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nagtaka kung aling direksyon ang dadalhin upang hanapin ang kanyang mga tao. Habang nakatingin siya ay nakita niya na nagulat siya, isang magandang kamay na nakakubkob ng halos apat na talampakan sa itaas ng lupa, na itinuturo ang isang daliri sa isang direktang direksyon. Habang papalapit siya rito, iniisip kung totoo ang kamay na nakita niya, nauna ito sa kanya. "Ito ay kamay ng Diyos at daliri ng Diyos" sinabi niya sa sarili at sinundan ito ng halos isang araw at isang gabi. Nang igalaw niya ang kamay ay nagpatuloy sa paggalaw, nang siya ay tumayo, ang kamay ay tumayo pa rin. Sa wakas ay tumigil ang kamay sa isang bukal ng cool na tubig. Uminom siya hanggang mawala ang pagkauhaw niya. Habang siya ay tumingala at napagtanto na ang kamay ay nawala, nakita niya mula sa likod ng mga kalapit na buhangin na buhangin, ang mga tolda ng kampo.

Pagdating sa kampo ay natagpuan niya ang kanyang mga tao na nagdarasal na ibalik siya ng Diyos nang ligtas sa kanila. Natuklasan din niya na ang iba pang mangangaso ay kabilang sa mga nagdarasal para sa kanya. Nawala din siya at dinala din siya ng Diyos sa kanyang pamilya sa isang kapansin-pansin na paraan. Sinundan ang maling landas, natagpuan niya ang kanyang sarili na nawala sa disyerto, at gumala-gala sa buong gabi na naghahanap ng walang kabuluhan para sa kampo. Pagdating ng madaling araw nakita niya sa kanyang sorpresa, ang kanyang walong taong gulang na anak na lalaki, beckoning sa kanya mula sa isang kalapit na dune. Nagtataka siya kung paano maaaring saklawin ng bata ang gayong distansya nang mag-isa. Kahit na ang mga bakas ng paa ng bata ay hindi nakikita, ang paningin ay napakalinaw, na nagsimula siya patungo sa dune, at sa gayon nagpatuloy, hanggang sa tumawid siya sa anim na dunes. Sa pag-abot sa

ikapito, mula sa kinalalagyan ng maliit na bata, nakikita niya sa malayo ang mga tolda ng kampo. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa tabi ng kama ng kanyang anak na mahimbing na natutulog . Napagtanto niya noon, na binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain, upang dalhin siya sa kaligtasan.

Tayo ang habol, tulad ng mga mangangaso, nangangaso ng mga bagay sa mundong ito, maging kayamanan, katanyagan, aliw, pera, kasiyahan, tagumpay at maraming iba pang mga bagay, upang makalimutan muna nating hanapin ang Kaharian ng Diyos. Naligaw tayo sa espirituwal na disyerto ng mundong ito. Ang aming mga kaluluwa ay nauhaw sa Diyos, ang buhay na Diyos, hanggang sa tayo ay humihyaw sa Kanya sa kawalan ng pag-asa, hanggang sa ihayag sa atin si Hesus bilang bukal ng Buhay. Sinabi ni Jesus, "Naparito ako upang tingnan at iligtas ang mga nawala." Hinanap Niya ang nawalang tupa hanggang sa Natagpuan Niya ito. Hinanap ka niya at ako. Paano mawawala ang isang tupa? Sa pagnanasa ng masama, sa pagwawalang-bahala sa tawag ng pastol, sa pamamagitan ng pananatili habang ang pastol at ang kanyang mga tupa ay nagpapatuloy, sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng manunukso, o sa pamamagitan ng pagtakbo sa unahan ng pastol at pagpili ng sarili nitong mga pastulan.

Paano nawala ang Alibagang anak? Ninanais niya ang mga makasasayang kasiyahan ng mundo. Siya ay hindi nagpapasalamat sa kanyang ama, siya ay nagmamay-ari ng pag-ibig ng pera na siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Binulag ng diyos ng mundong ito ang kanyang mga mata, upang hindi niya makita ang kanyang sarili nang paunti-unti, ngunit tiyak na naaanod sa putik ng kasalanan, na malayo sa Diyos at sa kanyang ama, na patuloy na nagdarasal para sa kanya. Habang pinangangalagaan niya ang mga baboy at

nagdusa ng gutom, nagising siya mula sa kanyang kahangalan. Iniwan niya ang mga baboy at ang panginoon, na hindi pinayagan siyang punan ang kanyang walang laman na tiyan ng mga husk na pinakain ng mga baboy at bumalik sa kanyang ama. "Nagkasala ako laban sa langit (Diyos) at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. " Hindi siya nag-akusa ng iba pa kundi ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pag-amin na siya ay nagkasala. Ang kanyang mapagmahal na ama ay tinanggap siya sa bahay sa pamamagitan ng pagsasabing, "Ang anak kong ito ay patay (espiritwal) at buhay na muli; nawala at natagpuan. " Lucas 15: 11 - 32.

Ipagpalagay na ang isang babae ay may sampung pilak na barya at nawalan ng isa. Hindi ba siya nagsisindi ng lampara, nagwawalis ng bahay at naghahanap ng mabuti hanggang sa makita niya ito? At nang matagpuan niya ito, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay na magkakasama at sinabi, "Magalak kasama ako; Natagpuan ko ang nawala kong barya. " Lucas 15: 8 - 10.

Si Maria at Jose ay nawala kay Jesus sa templo sa Jerusalem, at hinanap Siya sa loob ng tatlong araw, hanggang sa matagpuan nila Siya. Ang libu-libong masigasig na mga miyembro ng simbahan ay nawala pa rin, tungkol kay Cristo. Hindi nila Siya natagpuan talaga, hindi na muling ipinanganak sa pamamagitan ng Salita at ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang kanilang personal na Tagapagligtas. Nawala sila hanggang sa ang Kaharian ng Diyos ay nababahala, sapagkat sinabi ni Jesus: "Magsisi kayo para sa kaharian ng langit ay malapit na." Mateo 3: 2. "Maliban kung ang Tao ay muling ipanganak, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Juan 3: 3. Tandaan, hinahanap pa rin ni Jesus ang mga nawala.

Hinahanap ka niya, at kung hinahanap mo Siya, mararanasan mo ang pinakamasayang pulong sa iyong buhay. Siguro nawala sa iyo ang iyong kapayapaan, iyong kadalisan, iyong kagalakan ng mga kasalanan pinatawad, ang iyong patotoo sa harap ng Diyos at ng tao. Maghanap hanggang sa makita mo ito kay Jesus. Siguro nawala sa iyo ang iyong kalusugan, ang iyong posisyon, ang iyong trabaho, ang iyong kita o marahil ang iyong pera. Dalhin ang iyong mga problema, iyong mga sakit sa puso, sa Panginoon na may kakayahang ibalik ang lahat sa iyo, anuman ito. Ngunit tandaan, "Sinumang nais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala ito ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay para sa Akin ay magliligtas nito." Lucas 9:24. Maaari kang makakuha ng buong mundo, at mawala ang iyong sariling kaluluwa na mas may halaga kaysa sa lahat ng kayamanan ng mundong ito.

Tayong lahat, nang walang pagbubukod, ganap at walang pag-asa na nawala dahil sa ating mga kasalanan. "Kung inaangkin nating walang kasalanan, nilililang natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sasabihin natin na hindi tayo nagkasala, ginagawa natin Siya na sinungaling, at ang Kanyang salita ay walang lugar sa ating buhay." 1 Juan 1: 8, 10.

Hindi isa sa atin, kailangang manatili sa nawala na kondisyon. "Para sa Anak ng Tao, naparito upang hanapin at i-save ang nawala." Lucas 19:10. Ang Panginoon ay napakalapit sa iyo, at kung hinahanap mo Siya, mahahanap mo Siya, ngunit kailangan mo itong gawin ngayon. "Hanapin ang Panginoon habang Siya ay malapit." Isaias 55: 6. Makatitiyak mo na ang isang naghahanap na Tagapagligtas at isang naghahanap ng makasalanan, ay laging matatagpuan ang bawat isa. Kung hahanapin mo Siya, mahahanap mo Siya. Mateo 7: 7. Kapag natagpuan mo Siya at isinuko mo ang

iyong buhay, ang iyong kalooban, at ang iyong kinabukasan sa Kanya, kung gayon Siya, ang Mabuting Pastol ng mga tupa, ay magdadala sa iyo sa mga berdeng pastulan at sa buhay na walang hanggan. Mga Awit 23: 2. Ikaw na nawala, tumawag sa Kanya ngayon. Huwag mag-atubiling, para sa "Ang bawat tumawag sa Pangalan ng Panginoon, ay maliligtas." Gawa 2: 21.

LABAS

Lumabas mula sa pamamahala ng kasalanan. Lumabas ka mula sa kapangyarihan ni satanas. Si Hesus ay Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Ang kaharian ng kadiliman ay nasakop ni Jesus na Hari ng Liwanag at ang Hari ng Kapayapaan. Lumabas mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ang pagkaalipin ni Satanas. Si Hesus ay dumating upang palayain ka. Binayaran niya ang presyo ng pagtubos sa puno ng Kalbaryo. Namatay siya para mapalaya ka. Galacia 5: 1, Hebreo 2: 14 - 15.

Lumabas ka mula sa pagkaalipin ng takot, ang takot sa kamatayan, na sa pamamagitan nito ay pinanatili ka ng pagkaalipin ni Satanas sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sinakop ni Hesus ang kasalanan at kamatayan at gumawa ng isang bukas na pagpapakita sa kanila sa Krus, kung saan Siya ay namatay para sa iyo at sa akin. Pumasok siya sa larangan ng kamatayan at sinakop ang kamatayan. Siya ay bumangon mula sa libingan upang mabuhay magpakailanman. Nabubuhay tayo sapagkat Siya ay nabubuhay. Kami ay ipinako sa krus at namatay sa mundo, kasalanan at sarili sapagkat si Hesus ay ipinako sa krus at namatay bilang ating lugar. Ngunit bumangon Siya para sa katuwiran natin na sa pamamagitan Niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Roma 4:25.

Si Satanas, na dating tagapagtanggol na anghel, ang nagbabantay na anghel ng sanlibutang ito, ay itinaas ang kanyang sarili sa itaas ng Diyos at sinabi, "Ako ay aakyat sa itaas ng mga ulap; Gagawin kong kagaya ng Kataas-taasan ang aking sarili." Ngunit sinabi ng Diyos: "Ikaw ay ibababa sa libingan, sa kailaliman ng hukay." (Isaias 14: 12 - 16).

Si satanas na diyos at hari ng mundong ito ay nasakop. Hindi na Niya maaaring pangasiwaan ang sangkatauhan, maliban kung isumite nila ang kanilang mga sarili sa kanya sa kanilang sariling malayang pagpapasya.

Sinasabi sa atin ng Diyos na lumabas mula sa ilalim ng pamamahala ng kasalanan at ni Satanas. Itinalaga niya si Jesus upang maging pinuno ng sangkatauhan at Hari ng lahat. Kaya't lumabas ka sa kanila at humiwalay, sabi ng Panginoon. 2 Corinto 6:17.



Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin sa isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang ang Diyos kasama ka, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikang Ebanghelyo, mga libro at tract sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)